



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  
เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ หรือสร้างฝุ่นละออง  
และมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดสระบุรี

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>10</sub> และ PM<sub>2.5</sub> ฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่ขวาง อีกทั้งในฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รวมถึงในพื้นที่ชุมชน พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งสาเหตุประการหนึ่ง เกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว ช้างข้าวโพด หญ้า และวัชพืชในดิน ที่ทำกินของเกษตรกร เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยไม่มีการควบคุมในที่สุดไฟก็ไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่าได้

เพื่อให้คุณภาพอากาศในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ห้ามกระทำการให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายหรือการกระทำโดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและบุคคลอื่น มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา ๒๒๐ และ ๒๒๕ มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ห้ามเผาเศษขยะและวัสดุธรรมชาติ และห้ามเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขาด โดยให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยต่อชั่ง และใช้สารหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายต่อชั่ง หรือนำวัสดุทางการเกษตรมาทำอาหารสัตว์แทนการเผา ทั้งนี้ หากประชาชนหรือสถานประกอบการกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รั้วสี ความร้อน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี มีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓. ห้ามก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้หากประชาชนหรือสถานประกอบการกระทำการดังกล่าว มีโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

(นายทวีป อัจจาหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง